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Fyrirspurn

til landbúnaðarráðherra um jarðir í eigu ríkisins.

Frá Gísla S. Einarssyni.

1. Hversu margar jarðir í eigu ríkisins eru notaðar af stofnunum þess sem sumardvalar-
staðir?

2. Hverjar eru þessar jarðir og hvaða stofnanir nýta þær?
3. Er greidd leiga fyrir afnotin og, ef svo er, hver er heildarleigan og hvernig skiptist hún

á einstakar jarðir?
4. Eru einhverjar þessara jarða á söluskrá?
5. Eru einhverjar jarðir í eigu ríkisins nýttar sem sumardvalarstaðir af öðrum, þ.e. einstak-

lingum, fyrirtækjum eða stofnunum?

Skriflegt svar óskast.


